

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพยนตร์ไทยเชิงสารคดีเรื่องแรก “เดอะเชียร์แอมบาสซาเดอร์” ที่ได้รับ 'รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม' จากงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ 60N Os ประเทศนอร์เวย์ (Norwegian 60°N Os International Film Festival)

26 มิถุนายน 2555- บริษัท อะซิงเกิ้ล โปรดักชั่น จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า ภาพยนตร์เรื่อง "The Cheer Ambassadors" ได้รับรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม จากงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ 60N Os ณ ประเทศนอร์เวย์ โดยมีภาพยนตร์เข้าชิงรางวัลในเทศกาลมากกว่า 70 เรื่อง จาก 35 ประเทศ และมีภาพยนตร์สารคดีเข้าชิงรางวัลทั้งหมด 12 เรื่อง

"The Cheer Ambassadors" คือภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับเรื่องจริงอันน่าประทับใจของทีมเชียร์ลีดเดอร์ตัวแทนประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกของสหภาพเชียร์นานาชาติ (International Cheer Union หรือ ICU) ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้สื่อให้เห็นถึงความหมายของคำว่านักกีฬา และมิตรภาพที่ยิ่งรักลึกเมื่อกลุ่มนักกีฬาที่มีภูมิหลังแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ต้องมาฝึกซ้อมการเชียร์และใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเวลาหลายปี ภาพยนตร์ยังถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างทีมเชียร์ลีดเดอร์ของไทยและสหรัฐอเมริกาที่ต่างเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กัน เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของชัยชนะจากทีมไครองบ่อนที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ

"ผมดีใจมากที่ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนทั่วโลกได้ หลังจากที่ได้คณะกรรมการและผู้ชมได้ชมภาพยนตร์แล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเมืองไทยและเชียร์ลีดเดอร์เลย พวกเขาเดินนำตาซิ้มเข้ามาขอบคุณผมที่สร้างและถ่ายทอดภาพยนตร์เรื่องนี้" เจสัน ดับเบิลยู. เบสท์, ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อะซิงเกิ้ล โปรดักชั่น และผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าว

"หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผมอยากสร้างหนังเรื่องนี้ เพราะนี่คือเรื่องราวที่สามารถสื่อสารแก่ผู้คนทั่วโลกได้ รางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้เป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า ภาพยนตร์ของเราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนนอร์เวย์และคนจากชาติอื่นๆ ไม่ต่างจากที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทย" ลุค แคสซาดี-ดอเรียน, ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อะซิงเกิ้ล โปรดักชั่น และผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าว

บียอน ที โบเอ, ประธานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ 60N Os กล่าวเสริมว่า "ประเทศไทยกับนอร์เวย์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้คัดเลือก The Cheer Ambassadors ภาพยนตร์ไทยมาฉายเป็นครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของเรา และดีใจมากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม เป็นภาพยนตร์ที่ดีมากได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยพลัง ความฝัน และแรงบันดาลใจของเยาวชนไทย เราตื่นเต้นมากและต้องการติดตามอนาคตภาพยนตร์ The Cheer Ambassadors และนักกีฬาเชียร์ทีมชาติไทยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

"The Cheer Ambassadors" กำลังวางแผนออกฉายทั่วโลก และกำลังจัดฉายรอบพิเศษที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย ชั้น เพนเฮาส์อาคารพาณิชย์ เซ็นเตอร์ (สถานีรถไฟฟ้าชิดลม) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายนนี้ เวลา 19:00 น. ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 02-652-0580 หรือ <http://www.fccthai.com>

สื่อมวลชนกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศิปรียา ดวงดี

บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ ไทยแลนด์ จำกัด

โทร. 02 260 5820 ต่อ 114 แฟกซ์. 02 260 5847-8 อีเมลล์: pink@tqpr.com

ข้อมูลเกี่ยวกับ “เดอะเชียร์แอมบาสซาเดอร์”

“เดอะเชียร์แอมบาสซาเดอร์” คือภาพยนตร์เชิงสารคดีเกี่ยวกับทีมเชียร์ลีดเดอร์จากประเทศไทยที่ได้เข้าแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ชิงแชมป์โลกที่จัดโดยสหภาพเชียร์นานาชาติหรือไอซียู โดยมีตัวละครหลักในเรื่องได้แก่นักกีฬาในทีม โคช และโทรประจำทีม ภาพยนตร์เล่าถึงความสัมพันธ์ ความเสียสละ และความทุ่มเทต่อการฝึกซ้อมของพวกเขา เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การฝึกซ้อมข้ามคืนและการเรียนผ่านคลิปทีมเชียร์ลีดเดอร์อเมริกันจากเว็บไซต์ YouTube เพื่อไปแข่งขันในระดับโลกกับทีมเชียร์จากนานาชาติ ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สื่อมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการเป็นผู้ชนะเลิศว่าต้องแลกมากับอะไรบ้าง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.thecheerambassadors.com/>

ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นอร์วีเจียน 60 นอร์ธ ออส (60°N Os International Film Festival)

ถึงแม้เทศกาลภาพยนตร์ 60°N จะมีการจัดขึ้นในปีแรกในปี 2555 แต่เทศกาลภาพยนตร์นี้มีประวัติย้อนหลังเป็นเวลาหลายสิบปี โดยใช้ชื่อเดิมว่า WT-festival ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่มีความงดงามที่สุดในประเทศนอร์เวย์ โดยเทศกาลนี้จะนำมาซึ่งการเฉลิมฉลองของวงการภาพยนตร์นานาชาติ ทั้งนี้จะมีทั้งงานสังสรรค์และงานประกาศรางวัลตลอดทั้ง 8 วัน โดยในปีนี้ได้มีกำหนดให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 28 เมษายน 2555 สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://60n.no/en/>.